



Xây vững niềm tin

(tiếp theo trang 1)



Hệ thống đường giao thông xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) được xây dựng đồng bộ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Vì vậy, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị được hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng đánh giá rất cao khi Ban Chấp hành Trung ương bổ sung nhóm giải pháp về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vào trong các nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tôi cho rằng, cán bộ dù ở vị trí nào cũng phải luôn ý thức đầy đủ về trách nhiệm, "đúng vai, thuộc bài", thật sự chuyên nghiệp, làm tốt nhiệm vụ được giao, phải gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin nhiệm.

Cùng với ban hành Kết luận số 21, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm thay thế Quy định số 47-QĐ/TW. Quy định mới giữ nguyên 19 điều như quy định trước, kế thừa những điều đảng viên không được làm thay thế Quy định số 47-QĐ/TW. Quy định mới giữ nguyên 19 điều như quy định trước, kế thừa những điều đảng viên không được làm thay thế Quy định số 47-QĐ/TW. Quy định mới giữ nguyên 19 điều như quy định trước, kế thừa những điều đảng viên không được làm thay thế Quy định số 47-QĐ/TW.



Chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp nhiều người dân xã Tân Phong (Vũ Thư) nâng cao thu nhập.

tham những, tiêu cực trong giai đoạn cách mạng mới thông qua việc bổ sung một số hành vi vào những điều đảng viên không được làm như: chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không báo về, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng; sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển quốc tịch, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định... từ đó góp phần hiệu quả vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tiến hành đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả và phù hợp với tình hình mới, từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản mới như: Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, chuyển đổi với cán bộ; Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Theo đồng chí Nguyễn Trọng Lô, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Hà: Các quy định Trung ương ban hành thời gian qua đều là những văn bản rất quan trọng, cụ thể hóa Điều lệ Đảng, là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả Điều lệ Đảng. Các điểm bổ sung mới đều xuất phát từ thực tiễn để phù hợp hơn với tình hình mới và toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của Đảng, đây là một chủ trương rất đúng đắn, là cơ sở quan trọng cho việc cụ thể hóa chế độ khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Để hiện thực hóa

những ý tưởng, đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ cần có điều kiện, môi trường thuận lợi, hỗ trợ về vật chất và tinh thần. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đứng đầu, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải quan tâm hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ triển khai thực hiện; biểu dương, khen thưởng xứng đáng, nhân rộng đối với những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Bên cạnh đó, bảo vệ cũng là cơ chế hiệu quả, một hình thức khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo.

Các kết luận, quy định mới ban hành đã hiện thực hóa những mục tiêu Đại hội XIII đặt ra cho công tác xây dựng Đảng, đồng thời cho thấy quyết tâm cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và người đứng đầu Đảng ta trong việc tiếp tục đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

(còn nữa)
ĐÀO QUỲN

AN ÁP

Ứng phó kịp thời khi xuất hiện các ca mắc Covid-19 mới

Trong hai ngày 26 - 27/11, xã An Ấp (Quỳnh Phụ) ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi có các ca F0 xuất hiện trên địa bàn, các biện pháp truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm đã được địa phương triển khai quyết liệt, hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch lây lan.

Ông Nguyễn Văn Đê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Ấp cho biết, cả 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều thuộc thôn Đông Thành. Qua truy vết, xác định nguồn lây xuất phát từ ca F0 tại xã An Vinh. Thực hiện chỉ đạo của huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã đã triển khai các biện pháp theo đúng phương án phòng, chống dịch đã chuẩn bị. Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, do vậy phải huy động tất cả lực lượng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Xã đã phân công cán bộ, các lực lượng công an, quân sự bảo đảm công tác an ninh trật tự; phối hợp với tổ Covid-19 cộng đồng các thôn tổ chức khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan; dừng các hoạt động chưa cần thiết tại địa phương.

Trước mắt, xã cho lập các chốt kiểm soát tại thôn Đông Thành, thực hiện giãn cách toàn bộ thôn Đông Thành và phong tỏa toàn bộ khu dân cư Miếu Đông trong hợp F1 cùng toàn bộ 108 nhân khẩu của 27 gia đình khu dân cư Miếu Đông và thực hiện test nhanh toàn bộ người dân của thôn Thượng Phúc liên kết với thôn Đông Thành. Giao tổ Covid-19 cộng đồng thôn Đông Thành chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cung cấp cho

các gia đình thực hiện cách ly, không để thiếu lương thực, thực phẩm; chỉ đạo Đài Truyền thanh xã thường xuyên thông tin về tình hình dịch tại địa phương để nhân dân trong xã nắm được và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không hoang mang trước diễn biến của dịch.

Ông Nguyễn Đình Triệu, Trạm trưởng Trạm Y tế xã An Ấp cho biết: Sau khi nhận công văn của huyện về truy vết các trường hợp liên quan đến chợ Rét, xã An Vinh, chúng tôi tổ chức sàng lọc những trường hợp liên quan khi đến khai phòng, chống dịch Covid-19 xã đã triển khai các biện pháp theo đúng phương án phòng, chống dịch đã chuẩn bị. Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, do vậy phải huy động tất cả lực lượng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Xã đã phân công cán bộ, các lực lượng công an, quân sự bảo đảm công tác an ninh trật tự; phối hợp với tổ Covid-19 cộng đồng các thôn tổ chức khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan; dừng các hoạt động chưa cần thiết tại địa phương.

Tại thôn Đông Thành, nơi ghi nhận 5 ca F0, công tác truy vết, khoanh vùng được lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc. Ông Nguyễn Đình Duân, tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng thôn Đông Thành chia sẻ: Thực hiện nhiệm vụ được giao, hàng ngày 14 thành viên trong tổ phân công nhau trực tại chốt theo dõi các trường hợp ra, vào khu phong tỏa, giúp đỡ bà con mua nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu. Đối với các tuyến đường không thuộc diện phong tỏa và cách ly, chúng tôi nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, thường xuyên đeo khẩu trang, khử khuẩn. Nhìn chung người dân trong thôn chấp hành tốt. Ông Phạm Tiến Nhận, tổ

trưởng tổ Covid-19 cộng đồng thôn Thượng Phúc chia sẻ thêm: Thôn Thượng Phúc nằm giữa thôn Đông Thành và xã An Vinh nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Vì vậy, ngay sau khi nhận được thông tin của huyện và xã về việc tổ chức test nhanh cho người dân trong thôn vào đầu giờ chiều ngày 27/11, chúng tôi thông báo cho người dân trong thôn đến địa điểm tập trung xét nghiệm sàng lọc Covid-19 để bóc tách F0. Quá trình test nhanh, tổ Covid-19 cộng đồng của thôn tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, mặc đầy đủ quần áo bảo hộ, hướng dẫn người dân ngồi giãn cách, theo thứ tự. Đến 21 giờ ngày 27/11, gần 700 nhân khẩu trong thôn đều đã được lấy mẫu test nhanh.

Như vậy, từ ngày 23 - 27/11 trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ ghi nhận 13 ca F0 tại 2 xã An Vinh và An Ấp. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện cho biết: Để ứng phó hiệu quả với tình hình dịch, trước mắt huyện yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng, chống dịch; tổ chức khoanh vùng, truy vết, cách ly các trường hợp nguy cơ cao, khẩn trương tiến hành xét nghiệm để bóc tách F0; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 2 cho người dân và người lao động; tăng cường cấp độ dịch để thực hiện một số giải pháp cấp bách như: tổ chức tuần tra, kiểm tra hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng, thiết lập các chốt để kiểm soát người ra, vào địa bàn, quyết tâm không để dịch lây lan.

NGUYỄN CƯỜNG



Lực lượng y tế lấy mẫu test nhanh Covid-19 cho toàn bộ người dân thôn Thượng Phúc, xã An Ấp (Quỳnh Phụ).

Vì yêu nghề mà gắn bó

Các thầy cô giáo làm tổng phụ trách (TPT) đội được ví là "kỹ sư tâm hồn", chuyên thiết kế, tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, tạo môi trường học tập và rèn luyện tốt cho đội viên, thiếu nhi. Bằng nhiệt huyết của mình, các thầy cô luôn giữ lòng yêu nghề, không ngừng trau dồi, rèn luyện, sáng tạo để luôn là những người giỏi kỹ năng, nghiệp vụ, viết thêm những câu chuyện đẹp trong vườn hoa giáo dục măng non.

Trong mỗi trường tiểu học hay THCS thường có một giáo viên làm TPT. Ngoài giờ đứng lớp, họ còn kiêm nhiệm những công việc như tập múa hát, trống, kèn cho học sinh, dạy kỹ năng, bồi dưỡng cảm tình, kết nạp đội hay phát hiện những học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng tham gia hội thi văn nghệ các cấp, làm hồ sơ khen thưởng, thi đua và phát động các hoạt động nhân đạo... Bận rộn, vất vả nhưng vì yêu nghề, không ít thầy cô đã gắn bó với công

việc TPT đội từ ngày đầu đến khi về hưu. Cô giáo Phạm Thị Thanh Huế, Trường Tiểu học và THCS Hòa Bình (Vũ Thư) đã có 18 năm làm TPT đội. Nhiều năm qua, cô Huế đã làm tròn nhiều vai, vừa là cô giáo, vừa là chị, vừa là bạn của các em học sinh. Có thể cô mới thấu hiểu tâm lý cũng như hoàn cảnh, tình cảm, sở thích của các em, từ đó có cách dạy dỗ phù hợp, giúp các em phát huy hết khả năng bản thân. Chẳng mất kỹ các con còn rất nhỏ, một mình nuôi dạy hai con trong khi công việc của TPT phải đi sớm về muộn, cô Huế thu xếp chu toàn việc nhà, việc trường, làm tất cả các hoạt động để công tác đội trong trường học được bảo đảm, chất lượng ngày một đi lên. Đơn cử, đối với các hoạt động văn hóa văn nghệ, cô không chỉ là giáo viên hướng dẫn, tập luyện cùng học sinh mà còn đóng vai trò của một người mẹ khi lo lắng mang theo từng hộp bánh, chai nước để "tiếp sức", động viên học sinh chu toàn bài vở chính

trào thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Giúp học sinh để tiếp thu, mọi hoạt động đều được có sẵn khẩu hóa hoặc lồng ghép vào các chương trình khác. Đặc biệt, thay vì giờ ra chơi vận động với những bài tập thể dục lặp đi lặp lại thì nhiều năm nay Trường Tiểu học An Bài duy trì và đổi mới hoạt động múa hát sân trường để tạo sự hấp dẫn, thu hút học sinh. Trong đó, đưa việc tập yoga vào trường học là một trong những đổi mới hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được cô Liêm tổ chức thực hiện tạo hiệu ứng tích cực.

Những năm qua, công tác đội được các trường quan tâm, số lượng và chất lượng của đội viên đều tăng. Các phong trào, chương trình, hoạt động luôn được đồng đạo thiếu nhi hưởng ứng. Ngoài các hoạt động tại trường, lớp, các liên đội thường xuyên tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ, giúp đỡ các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Các liên đội cũng tổ chức hoạt động hiệu quả nhiều câu lạc bộ sở thích, học tập; tập huấn nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho cán bộ chỉ huy đội và thiếu nhi nòng cốt... Các hoạt động

được tổ chức phù hợp với điều kiện của từng thời điểm, từng trường học, đặc biệt có sự linh hoạt, sáng tạo trong thời điểm dịch Covid-19. Chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh khẳng định: Các

hoạt động giáo dục ngoài giờ sẽ góp phần giúp các em phát triển toàn diện; ở đó, vai trò lãnh đạo của những giáo viên làm TPT đội là rất lớn. Nhiều thầy cô rèn luyện, học tập, dạy tốt và đạt các danh hiệu TPT giỏi các cấp. Ở họ không chỉ có chuyên

môn tốt mà còn có kỹ năng giỏi. Họ là những người luôn đứng hàng đầu "ảnh đèn sân khấu" nhưng đóng vai trò quan trọng vào thành tích chung của phong trào thiếu nhi toàn tỉnh.

KUÂN PHƯƠNG



Hoạt động ngoại khóa của Liên đội Trường Tiểu học và THCS Hòa Bình (Vũ Thư).